

\*  
Số 388-BC/HU

Lộc Ninh, ngày 18 tháng 6 năm 2018

## BÁO CÁO

Kết quả xử lý tin số 54, ngày 07/5/2018

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đ/c Bí thư Tỉnh ủy về việc xác minh nội dung: "Ngày 05/5/2018 trên mạng xã hội Facebook từ địa chỉ Đoàn Trinh Bùi phân ánh: Tình đến nay là mùa mưa thứ 2 Trường TH Lộc Tấn A bị cô lập bởi những hố sâu hơn 2m trước cổng Trường. Xe mức nương quá sâu gần chân móng, cộng với trận mưa ngày 04/5/2018 đã làm đổ tường rào của Trường. Tình trạng này kéo dài sẽ gây nguy hiểm cho học sinh". Thường trực Huyện ủy Lộc Ninh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành xác minh, giải quyết, kết quả như sau:

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, đoạn An Lộc - Hoa Lư giai đoạn 2 do Công ty Cổ phần BOT Quốc lộ 13 An Lộc - Hoa Lư làm chủ đầu tư đang triển khai thi công, đơn vị thi công nâng cấp Quốc lộ 13 qua khu vực Trường Tiểu học Lộc Tấn A đã móc một số hố sâu trong lề đường gần với hàng rào phía trước của trường để làm điểm thoát nước phục vụ thi công phần mặt đường. Tuy nhiên, sau khi thi công xong phần mặt đường, đơn vị thi công không tái lập mặt bằng kịp thời nên khi trời mưa lớn nước đổ vào các hố sâu nguy hiểm cho học sinh, phụ huynh và giáo viên khi đến trường. Đồng thời, làm ảnh hưởng đến phần hàng rào phía trước trường, hiện đã có 06m hàng rào xây bị sập do ảnh hưởng của các hố nước gây nên.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đã nhiều lần có ý kiến đề nghị đơn vị thi công khắc phục và đơn vị thi công đã tái lập mặt bằng nhưng vẫn chưa đảm bảo như hiện trạng.

Hiện nay, UBND huyện đang tiếp tục có văn ban kiến nghị Sở Giao thông - Vận tải tỉnh và chủ đầu tư là Công ty Cổ phần BOT Quốc lộ 13 An Lộc - Hoa Lư yêu cầu đơn vị thi công có trách nhiệm tái lập mặt bằng đảm bảo lề đường khu vực này được thoát nước kịp thời khi trời mưa. Đồng thời, sửa chữa, khắc phục phần hàng rào đã bị sập cho Trường Tiểu học Lộc Tấn A.

Trên đây là kết quả xử lý tin số 54, ngày 07/5/2018 của Huyện ủy Lộc Ninh, báo cáo đến Thường trực Tỉnh ủy.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy,
- Thường trực Huyện ủy,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

T/L BAN THƯỜNG VỤ  
CHÁNH VĂN PHÒNG



Bùi Bá Tùng